

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Vắc-xin Ngừa COVID-19 cho Trẻ Em từ 6 tháng đến 5 tuổi

Tại sao trẻ em dưới 5 tuổi nên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19?

COVID-19 có thể khiến trẻ mắc bệnh nặng. Hàng chục ngàn trẻ em và thanh thiếu niên mắc COVID-19 đã phải nhập viện và có những em mắc các di chứng hậu COVID.

Vắc-xin là cách hiệu quả nhất để bảo vệ con quý vị không mắc bệnh nặng. Đây là phương pháp giúp bảo vệ trẻ nhỏ chưa đeo được khẩu trang hoặc không thể thực hiện giữ khoảng cách xã hội. Tiêm vắc-xin cho trẻ em cũng giúp bảo vệ những người thân yêu khỏi nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19.

Nếu con tôi từng mắc COVID-19 thì sao?

Trẻ vẫn nên tiêm vắc-xin ngay cả khi đã từng nhiễm COVID-19. Những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ có khả năng bảo vệ tốt hơn những người chỉ từng mắc COVID-19. Nếu con quý vị từng mắc COVID, trẻ có thể tiêm vắc-xin ngay sau khi khỏi bệnh và hết thời gian cách ly.

Nếu tôi đã tiêm vắc-xin COVID-19 khi mang thai trẻ thì trẻ có cần tiêm vắc-xin nữa không? Nếu tôi đã tiêm vắc-xin và hiện đang cho con bú thì sao?

Có, quý vị vẫn nên tiêm vắc-xin cho trẻ nếu quý vị đã tiêm vắc-xin khi mang thai trẻ và/hoặc hiện đang cho trẻ bú sữa mẹ. Tuy kháng thể có thể được truyền sang cho trẻ khi nằm trong bụng mẹ và khi bú sữa mẹ nhưng khả năng bảo vệ có thể sẽ giảm dần theo thời gian.

Vắc-xin COVID-19 có an toàn cho trẻ nhỏ không? Vắc-xin có ảnh hưởng lâu dài gì không?

Có. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu về tính an toàn của vắc-xin trên 10,000 trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi. Một số trẻ gặp phải các tác dụng phụ ở mức độ nhẹ như mệt mỏi hoặc sốt, nhưng những triệu chứng này không kéo dài và tất cả trẻ đều hồi phục nhanh. Vắc-xin COVID-19 cho trẻ em là loại vắc-xin mRNA, đây là loại vắc-xin đã được nghiên cứu qua các thử nghiệm trên người và động vật trong hàng năm trời mà không có ảnh hưởng lâu dài. COVID-19 có thể khiến trẻ bị bệnh nên tiêm vắc-xin là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe lâu dài và sự an toàn của trẻ.

Vắc-xin COVID-19 có hiệu quả không?

Có. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc-xin cho trẻ nhỏ có hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ lây nhiễm và tạo khả năng miễn dịch cho trẻ nhỏ ở mức độ tương tự như ở thanh thiếu niên và người lớn. in creating levels of similar levels of immunity in kids as in teens and adults.

Con tôi có thể tiêm vắc-xin ở đâu?

Nếu có thể, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của con quý vị để lên lịch hẹn khám. Nếu con quý vị không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy truy cập VaxFinder.mass.gov để đặt lịch hẹn ở nhà thuốc, trung tâm y tế hoặc địa điểm khác có thực hiện tiêm vắc-xin cho trẻ nhỏ. Dịch vụ tiêm vắc-xin tại nhà được cung cấp cho những người gặp khó khăn khi sử dụng địa điểm tiêm vắc-xin cộng đồng.

Tìm hiểu thêm tại
mass.gov/CovidVaccineYoungKids



Massachusetts
Department of
Public Health

